
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วนัที ่   11  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 
********************** 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย 

 
2 นายสมร  ทองตนั รองประธานสภา นายสมร  ทองตนั 

 
3 นายวชิยั ทองตนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 นายวชิยั ทองตนั 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายวรเดช เสริมทรัพย ์

 
7 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี

 
8 นายสุพร พุกพนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 นายสุพร พุกพนั 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายกีรติ สุขใจ เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย นายกีรติ สุขใจ 

ผู้ลาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นางสาวอรวร์ี กล ่ากล่อมจิตร์ ครู ร.ร.วดัสุมทรธาราม นางสาวอรวร์ี กล ่ากล่อมจิตร์ 

 
2 นางสาวธิดารัตน์ ชวนะ ครู กศน.ต าบลแหลมผกัเบ้ีย นางสาวธิดารัตน์ ชวนะ 

 
3 นางอจัฉรี เสริมทรัพย ์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 2 นางอจัฉรี เสริมทรัพย ์

 
4 นายองคก์าร นิลเขียว รพ.สต.แหลมผกัเบ้ีย นายองคก์าร นิลเขียว 

 
5 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
6 นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ รองนายก อบต. นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ 

 
7 นายสมชาย มานิช สารวตัรก านนั นายสมชาย มานิช 
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8 นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ ผอ.ร.ร.วดัสมุทรโคดม นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ 

 
9 นางอชัรา เสริมทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานปลดั นางอชัรา เสริมทรัพย ์

 
10 นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์

 
11 นางสาวพจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลงั นางสาวพจมาน พูลกิจ 

 

  เร่ิมประชุมเวลา  09.39  น.   เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย  ประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ   
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม สมยัสามญั สมยัท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2561  เม่ือวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2561  ให้สภาทราบ 

 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ประธาน - เม่ือทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอนัสมควรแลว้ ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2561  วนัท่ี  24  ธนัวาคม  2561 กรุณา
ยกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั , นาย
วิชยั  ทองตนั , นายศรัทธา  เจือหอม , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร, นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์ 
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับรองเป็นเอกฉนัท ์
  

ระเบียบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
 ประธาน - ในวาระน้ีไม่มีสมาชิกยืน่กระทูถ้ามมา  ดงันั้นผมขอผา่นไป 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ประธาน - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  และวันเร่ิมประชุม  สมัย
สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2563 

ประธาน - ขอเชิญเลขาฯ ช้ีแจง 
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เลขาฯ  - เรียนท่านประธาน ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2546  มาตรา 53  ก าหนดว่าในปีหน่ึงให้มีสมยัประชุมสามญั สองสมยั หรือหลายสมยั  
แลว้แต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั  วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญั ประจ าปี  ให้
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ก าหนดสมยัประชุมสามญั สมยัหน่ึง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวนั ประกอบกบั 
ตามขอ้ 11  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดวา่ปีนั้นมีสมยัประชุมสามญั ประจ าปีก่ีสมยั แต่ละสมยั  ในปีนั้นจะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมยั
ในปีนั้นมีก าหนดก่ีวนั  กบัให้ก าหนดวนัเร่ิมประชุม สมยัประชุมสามญั ประจ าปี สมยัแรกของปีถดัไป และมี
ก าหนดก่ีวนัท่ีน้ีในส่วนของอบต.ท่ีมีเร่ืองจ าเป็นตอ้งเสนอสู่สภา อบต. โดยปกติก็จะมี เร่ือง แผนพฒันาอบต.ใน
เดือน มิถุนายน  เร่ือง ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ในเดือน สิงหาคม  เร่ือง รายงานติดตามประเมินผล
แผนพฒันา ในเดือน ตุลาคม และเร่ือง รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายก อบต. ในเดือน ธนัวาคม  
ดิฉนัขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - ตามท่ีเลขาฯ ช้ีแจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามก่อนหรือไม่ ถา้มีขอเชิญ 
ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
ประธาน - ถา้ไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอเชิญสมาชิกเสนอว่าในปี 2562 จะก าหนดสมยั

ประชุม สามญัก่ีสมยั 
สมร  - ผมขอเสนอส่ีสมยั 
ประธาน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมถือว่าท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัย

ประชุมส่ีสมยั 
ประธาน - ขอเชิญสมาชิกเสนอวา่ในแต่ละสมยั จะเร่ิมเม่ือใด และก าหนดก่ีวนั 
สมร  - ผมขอเสนอในเดือน มิถุนายน  เร่ิมวนัท่ี  3 มี ก าหนด  15 วนั เดือน สิงหาคม 

เร่ิมวนัท่ี  1  มีก าหนด  15  วนั  เดือน ตุลาคม  เร่ิมวนัท่ี  1  มีก าหนด  15  วนั 
ประธาน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมถือว่าท่ีประชุมมีมติตามท่ีคุณสมร  

ทองตนั  เสนอ 
ประธาน - สมยัประชุม สามญั สมยัแรก ของปี 2563  ท่ีประชุมจะก าหนดเม่ือไหร่ขอเชิญ

สมาชิกเสนอ 
สมร  - ผมขอเสนอเดือน กุมภาพนัธ์  เร่ิมประชุมวนัท่ี  3  มีก าหนด 15 วนั 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี

คุณสมร เสนอ 
ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมยัประชุม สมยัสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2562  และ

วนัเร่ิมประชุมสมยัสามญั  สมยัแรก ประจ าปี พ.ศ.2563  ดงัน้ี 
สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เดือน มิถุนายน  มีก าหนด  15  วนัเร่ิมวนัท่ี  3   
สมยัสามญั สมยัท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2562  เดือน สิงหาคม  มีก าหนด  15  วนั  เร่ิมวนัท่ี  1   
สมยัสามญั สมยัท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เดือน ตุลาคม  มีก าหนด  15  วนั  เร่ิมวนัท่ี  1 
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และสมยัสามญั  สมยัแรก ประจ าปี พ.ศ.2563  ในเดือน กุมภาพนัธ์  มีก าหนด  15  วนั  เร่ิมวนัท่ี  3 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อ่ืน ๆ 

 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนขอเชิญ 

 ไพรวลัย์  - ขอถาม 2 เร่ือง  ขอถามปลัดว่าเร่ืองแรกคนงานขยะเงินเดือนเท่าไหร่  เวลา
ปฏิบติังาน เร่ิมเม่ือไหร่ถึงเม่ือไหร่ 
 ปลดั อบต. - เงินเดือน 9,000  บาท  รวมกบัเงินเพิ่มค่าครองชีพอีก 1,000 บาท  รวมเป็นหน่ึง
หม่ืนปฏิบติังานตามราชการ 
 ไพรวลัย์  - ผมตรวจดูสมุดลงเวลาแลว้ ลงช่ือตามเวลาราชการแต่ไม่อยูจ่ริงในเวลาราชการ
อีกเร่ืองหน่ึง  พนกังานในอบต. เม่ือคร้ังท่ีผมเคยเป็นพนกังาน เคยไดรั้บการอบรมวา่จะตอ้งไหวใ้ห้ความเคารพทุก
คน รวมถึงชาวบา้นดว้ย ตอนน้ีผมพบวา่พนกังานไม่เคยไหว ้
 นายก  - สองเร่ืองท่ีกล่าวมานั้น บกพร่อง ส่วนหน่ึงจากคนรุ่นใหม่ ไม่รู้จกัหรือคุน้เคย
กนัเอง อาจไม่ได้ไหว ้เด๋ียวเวลาประชุมพนักงาน ผมจะแจง้ให้พนกังานทราบ ส่วนคนงานขยะ ผมจะเขม้งวด
มากกวา่น้ี 

 บุญช่วย  - ตอนน้ีคอสะพานทรุดตรงวดัสมุทรธาราม พอจะมียางมะตอย มาแก้ไขได้
หรือไม ่

 นายก  - ทางช่างไดส้ ารวจแลว้โดยใช้สเปยสี์แดงฉีดไว ้น่าจะภายในเดือนน้ี หรือเดือน
หนา้จะด าเนินการ ผมฝากใหส่ื้อสารกบัชาวบา้นดว้ย 
 ผอ.ฉัตรชัย - การพฒันาโรงเรียน แมโ้รงเรียนจะไดรั้บการพฒันาจากชาวบา้น ในพื้นท่ีน้อย 
ทางโรงเรียนก็ยงัพฒันาต่อไป งบประมาณท่ีได้รับมาก็จะลงไปเก่ียวกบักบัเด็ก วสัดุการเรียนการสอน อาหาร
กลางวนั บุคลากร ตอนน้ีบุคลากรครบชั้นพร้อมให้บริการ แต่ยงัขาดในเร่ืองการปรับทศันคติของผูป้กครอง ผล
การเรียนตอนน้ีไดอ้นัดบัท่ี 2 ของจงัหวดัเพชรบุรีและเป็นท่ีหน่ึงของกลุ่ม ส่ิงท่ีเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นคือ โรงเรียน
วดัสมุทรโคดมมีความสามารถเทียบเท่าโรงเรียนในเมือง ส่ิงแวดลอ้มอาคารสถานท่ี ก็ไดรั้บการปรับปรุงท่ีดีข้ึน มี
ร้ัว มีป้าย มีประตู และจะยงัพฒันาต่อไปตามศกัยภาพต่อเน่ืองต่อไป ประมาณเดือน พฤษภาคม ทางโรงเรียนจะมี
การท าบุญ ตั้งแต่อดีตโรงเรียนตั้งมาประมาณ 80 ปี  ซ่ึงจะครบรอบ ในวนัท่ี  1  พฤษภาคม  โรงเรียนจะเปิดวนัท่ี  
16  พฤษภาคม  ผมอยากท าบุญโรงเรียนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่บุคคลท่ีล่วงลบัท่ีร่วมก่อตั้งโรงเรียน 
รวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน ในปัจจุบนัส าหรับจะท าบุญวนัไหนนั้น ผมจะปรึกษากบัท่านเจา้
อาวาสก่อน 

 ผอ.องค์การ - ตอนน้ีไม่ใช่หนา้ฝนแต่ต าบลแหลมผกัเบ้ียมีผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกแลว้ ท่ีหมู่ 1 
หน่ึงรายเป็นผูสู้งอายุ อายุเจ็บสิบกวา่ปี  ฝากช่วยประชาสัมพนัธ์ระวงักนัดว้ย  ตอนน้ีมีโรคแปลกฯ และสัตวเ์ป็น
พาหะอยา่ง หมา แมว ท่ีระบาดดว้ยโรคพิษสุนขับา้ท่ีอ าเภอชะอ า  และขอขอบคุณทางอบต. ท่ีให้ความร่วมมือท่ี
อนามยัท าบุญ ตอนน้ีทางอนามยัประสบปัญหาเร่ืองนกพิราบ ไดร้ถกระเชา้จากอบต. มาติดตาข่ายเพิ่ม  จะพฒันา
เร่ืองจดัสวน ถา้เทียบกบัท่ีอ่ืนของเรายงัไม่สมบูรณ์ ฝากดูเร่ืองความสะอาดของร้านอาหารในพื้นท่ี เพราะเป็นท่ี
รู้จกัของนกัท่องเท่ียว และผูบ้งัคบับญัชา มกัจะมารับประทานอาหารในพื้นท่ีบ่อย ๆ  
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 ผู้ใหญ่อจัฉรี - แพปลาชุมชน ตอนน้ีเป็นจุดนกัท่องเท่ียว ตอนน้ีรถนกัท่องเท่ียวท่ีจอดอาจจะยงั
ไม่เรียบร้อย เร่ืองห้องน ้ าประสบปัญหาอยู่ ฝากเขา้แผนเร่ืองห้องน ้ าดว้ย วนัท่ี  17  เดือนน้ี จะมีเรือเจ็ตสกีมา  30  
ล า  จะมากินอาหารท่ีแพ อาจจะตอ้งดูท่ีจอดเรือ 
 นายก  - เร่ืองแผนนายกจะไปสั่งชุมชนไม่ได ้การท าแผนตอ้งมาจากชุมชน และการจะ
ท าอะไร ตอ้งดูระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  พื้นท่ีตอ้งขออนุญาตให้เรียบร้อยอีกเร่ืองหน่ึงผมไดเ้จอกบัทอ้งถ่ิน
จงัหวดั แจง้นโยบายว่ากระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกครัวเรือนมีถงัขยะเปียก ฝังไวใ้นดิน หมกัท าปุ๋ย กรณีมีท่ีฝัง 
ใครไม่มีท่ีฝัง ก็ไปใส่บา้นท่ีฝังได ้อยากใหผู้น้  าท าเป็นตวัอยา่ง ท าใหไ้ดห้า้สิบเปอร์เซ็นต ์ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

 พรอนันต์ - เร่ืองซ่อมแซมถนน จะมีการซ่อมแซมคอสะพาน ซ่ึงสะพานอีกดา้นหน่ึงเป็น
ของพื้นท่ีหาดเจา้ ตอ้งขออนุญาตท าการนอกเขต ซ่ึงตอ้งใช้เวลาและตอนน้ีมีนโยบายเร่ืองฝุ่ น แจง้ให้ทอ้งถ่ินลา้ง
ถนน ส่วนเร่ืองท่ีจะสร้างอะไรในท่ีสาธารณะ ถ้าเป็นท่ีดิน นสล. หน่วยงานใดจะใช้ต้องถอนสภาพการใช้
ประโยชน์ก่อน 

 ครูธิดารัตน์ - ดิฉนัธิดารัตน์ ชวนะ ครู กศน. มารับหนา้ท่ีเป็นครู กศน. ต าบลแหลมผกัเบ้ีย  มา
บรรจุเม่ือเดือนมกราคม  จะขอประชาสัมพนัธ์ เร่ืองการศึกษามาสมคัรเรียนได้ตลอดตอนน้ี ส่วนท่ีเรียนจะใช้
อาคารสถาบนัการเงินของหมู่บา้น หมู่ 2 
 ผู้ใหญ่อจัฉรี - อยากใหก้ านนัเป็นแกนหลกั เร่ืองขยะ เร่ืองความสะอาดของหมู่บา้น 

 นายก  - ผมวา่แต่ละหมู่ ก็ท  าไดไ้ม่ตอ้งรอใคร ต่างคนต่างท า 
 นายก  - ป้าย สส. ตอนน้ีติดเกะกะ อบต.ก าหนดท่ีไวแ้ล้ว  หัวหน้าส านกัปลดัช่วยแจง้
ผูส้มคัรดว้ย อบต. ก าหนดไว ้หมู่ 1 ท่ีศาลากลางหมู่บา้น หมู่ 2 ท่ีศาลากลางหมู่บา้น หมู่ 3 ท่าเรือ หมู่ 4 ศาลาดอน
โตนด และศาลาดอนสบาย 
 พจมาน  - สมาชิกท่านใดตอ้งการหนงัสือรับรองไปหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มาติดต่อท่ีกองคลงั
จะไดอ้อกใหค้่ะ 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  10.50  น. 
 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

               นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย ) 

                                                             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
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      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพนั)  (นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว)ี 
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